

# KHỎA THÂN: VỀ ĐẸP HỢP PHÁP



Đầu năm 2020 báo chí loan tin bà Tilli Buchanan ở tiểu bang Utah (Mỹ) để ngực trần trong chính căn nhà của mình. Bà và ông chồng cởi áo khi làm việc trong nhà để xe, vì sợ sẽ làm dơ áo. Cùng lúc đó ba đứa con riêng của người chồng, tuổi 9 tới 13, bước vào nơi này và thấy bà cởi trần. Do đó Bà bị truy tố tội hình sự. Thẩm Phán đồng ý với phía công tố rằng việc phô bày bộ ngực phụ nữ là một hành vi dâm dật (lewdness, the exposure of “the female breast below the top of the areola”). Không rõ sau đó tòa án xét xử ra sao, có người chê bai đòi truy tố, có người bênh vực đòi miễn tố!

Trong luật có một tội hình sự là “công xúc tu sĩ” (tiếng Mỹ là Indecent Exposure). Indecent là không đàng trang, có hại về phương diện luân lý. Còn Exposure là phơi bày ra. Tội này hàm ý kẻ phạm pháp đã làm điều tục tĩu như để ngực trần, khỏa thân hay phô bày chỗ kín giữa công chúng. Chữ “tu sĩ” 羞耻 đều có nghĩa là xấu hổ, hổ thẹn (to be ashamed).

Nhưng trong văn chương Việt khi miêu tả và ngợi ca cái vẻ Đẹp trên thân thể của người phụ nữ, hiếm có hình ảnh nào vừa kín đáo vừa quyến rũ, vừa gợi chất tục vừa gợi chất thanh như hình ảnh bộ ngực, đôi khi còn được diễn đạt bằng những từ ngữ khác như: cặp tuyết lê, gò Bồng Đảo, v.v... Thật vậy! Trong một bài thơ tả người “Thiếu nữ ngủ ngày”, được truyền tụng là của Hồ Xuân Hương có ghi:

*“Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm  
Một lạch Đào Nguyên suối chứa thông”.*

Ta hiểu rằng hai đảo bồng lai ấy là bầu ngực, vẫn còn ngậm sương vì chưa đến thời tiết sữa nuôi con. Còn thi sĩ Đinh Hùng cũng từng tả về cái đẹp của “Kỳ nữ” bằng những câu thơ hào hứng:

*“Ôi cảm dỗ! Cả mình em băng tuyết  
Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân...”.*

Rồi trong bài thơ “Gửi người dưới mộ” thi sĩ lại viết:

*“Ta gửi bài thơ anh linh,  
Hỏi người trong mộ có rùng mình ?”*

*Nắm xương khô lạnh còn ân ái?  
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?”.*

Đẹp thì quả có đẹp đấy nhưng đọc mà cảm thấy rờn rợn trong hồn!  
Nhân đây chúng ta thử tìm hiểu xem “khỏa thân” có khi nào được coi là “đẹp” và “hợp pháp” hay không mà đã có nhiều văn thi sĩ... ca tụng quá trời?

## **Khỏa thân hợp pháp nơi công cộng**

- “Phụ nữ có quyền để ngực trần khi ra đường”. Mới nhất có tin thành phố Fort Collins ở tiểu bang Colorado đã chính thức hủy bỏ một đạo luật của thành phố, theo đó cấm không cho phụ nữ để ngực trần khi ra đường. Theo bản tin của Fox News ngày 21-9-2019, đây được coi là một chiến thắng nữa của phong trào chống việc chèn ép bộ ngực phụ nữ, có tên “Free the Nipple,” được nhà làm phim ở New York, bà Lina Esco, khởi sự từ năm 2012. Phán quyết ở Colorado cho thấy hiện nay phụ nữ để ngực trần là điều hợp pháp ở sáu tiểu bang Mỹ, gồm Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Utah và Wyoming.

- “Hợp pháp hóa việc khỏa thân nơi công cộng” tại Munich, thành phố lớn thứ 3 của nước Đức. Người ta đã công bố 6 địa điểm cho phép công dân được phép “trần như nhộng”, nơi đó mọi người có thể mặc sức trở về thời “Adam và Eva” mà không cần e ngại chi cả. Hợp pháp hóa việc khỏa thân nơi công cộng không chỉ được giới hạn ở thành phố Munichs mà còn có ở nhiều nơi khác trên toàn nước Đức. Đây là quốc gia nổi tiếng với việc ủng hộ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình FKK – Freikörperkultur (Văn hóa tự do thân thể). Đức cũng là nước đầu tiên có bãi biển khỏa thân vào năm 1920.

- “Giải đáp xe khỏa thân thể giới (WNBR)” ra đời năm 2003 với thông điệp phản đối sự phụ thuộc của con người vào dầu và đề cao sức mạnh cơ thể. Sự kiện thu hút rất đông người tham gia. Tuy nhiên, ban tổ chức nhấn mạnh rằng người tham gia không bắt buộc phải khỏa thân hoàn toàn nếu họ không muốn. WNBR diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp thế giới. Hầu hết các sự kiện ở Nam bán cầu tổ chức vào giữa tháng 3. Còn ở Bắc bán cầu diễn ra vào ngày thứ Bảy thứ hai trong tháng 6.

- “Quyên tiền sờ ngực” là một trường hợp thật đặc biệt. Đây là một buổi quyên tiền từ thiện được tổ chức tại thủ đô Tokyo, là một phần trong sự kiện “Erotica will Save the World” (Khiêu dâm sẽ cứu cả thế giới). Để có cơ hội chạm cả hai tay lên bầu ngực nảy nở ở trần của một trong 10 cô gái trẻ đẹp tại đây, người tham gia bắt buộc phải quyên góp một khoản tiền. Ai tham gia phải lần lượt xếp hàng, xuất trình giấy chứng minh thư để xác nhận đã đủ 18 tuổi, quyên tiền, rửa sạch tay và cuối cùng là sờ ngực. Toàn bộ số tiền quyên được sẽ được gửi tới tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, cách điều trị cũng như cách phòng ngừa bệnh AIDS.

- “Quán cà phê ngực trần ở Mỹ”. Các nhân viên pha chế tại quán cà phê Banana Hammock ở Spokane, Washington, Mỹ đang là những thời nam châm hút khách nhờ cách ăn mặc táo bạo. Trang phục mặc để bán hàng của họ là bikini và có các nhân viên để ngực trần. Nhân viên phục vụ cho biết, họ cảm thấy điều này khá vui vẻ.

Tuy vậy, quán cà phê này nhanh chóng bị nhận phản hồi tiêu cực từ phía người dân địa phương. Đại diện của Hội đồng thành phố cho biết nhân viên của quán đã đi “quá xa” trong việc lựa chọn trang phục, và e ngại trẻ em trong khu vực sẽ nhìn thấy những hình ảnh này: “Họ bán cà phê, chứ đừng bán cơ thể”.

Chủ sở hữu nhà hàng không đồng ý với quan điểm của phía chính quyền. Ông cho rằng mọi người đang phản ứng thái quá với mô hình kinh doanh này. Ông cũng khẳng định dù ăn mặc mát mẻ, các nhân viên luôn có thái độ phục vụ chuyên nghiệp. “Bạn có thể đi đến bãi biển và gặp nhiều người thậm chí còn mặc mát mẻ hơn. Chúng tôi hướng tới sự gợi cảm, chứ không phải gợi tình”, người chủ cửa hàng cho biết.

## Bãi biển khỏa thân

**T**rên thế giới có nhiều bãi biển cho phép du khách tắm ở trần hợp pháp và nổi tiếng thế giới. Các khu vực tắm trần được cấm biển báo, có quy định riêng để đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho du khách:

- Tại Mỹ:

Baker San Francisco (Mỹ): Bãi biển này có view hướng ra cây cầu Golden Gate nổi tiếng nước Mỹ. Khu vực tắm trần ở phía bắc bãi biển, sát cầu. Tại đây, du khách được tự do mặc hoặc cởi đồ. Tuy nhiên, du khách bắt buộc phải mặc đồ khi xử dụng nhà vệ sinh, bàn picnic hoặc các thiết bị công cộng khác.

Haulover, Florida (Mỹ): Haulover là bãi biển tắm trần công cộng phổ biến nhất ở Mỹ. Nơi đây thu hút hơn 1,3 triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Khu vực tắm ở trần được rào thành địa điểm riêng, ngăn cách bởi biển báo. Theo CNN, bãi Haulover thường diễn ra tuần lễ ở trần quốc gia hấp dẫn khách du lịch vào tháng 7 hàng năm.

- Tại Canada:

Wreck, Vancouver (Canada): Wreck được biết đến là bãi biển ở trần dài nhất thế giới với chiều dài 7,8 km. Phong trào tắm ở trần trên bãi biển này bắt đầu diễn ra từ những năm 1970, được khởi xướng bởi sinh viên và giảng viên Đại học British Columbia (Canada).

- Tại Brazil:

Praia do Pinho, Balneário Camboriú (Brazil): Bãi biển tắm tiên đầu tiên của Brazil có khu phức hợp dành riêng cho gia đình với khu cắm trại, sân chơi cho trẻ em và các quán bar. Tại đây, du khách bắt buộc phải ở trần. Các du khách nam đi một mình bị cấm đến một số khu vực trên bãi biển.

- Tại Tây Ban Nha:

Es Trenc, Mallorca, (Tây Ban Nha): Bãi biển cát trắng, nước nông này là nơi thu hút du khách địa phương vào dịp cuối tuần. Không giống như các bãi biển khác trong vùng, Es Trenc rất hoang sơ và tự nhiên. Phần giữa bãi biển là khu vực du khách được phép tắm ở trần. Tại bãi tắm trần thường diễn ra các buổi chơi bóng chuyền giữa du khách nam và nữ.

- Tại Australia:

Maslin, Adelaide, (Australia): Bờ biển Maslin nguyên sơ dài gần 3 km, với nửa bãi biển phía nam là bãi biển ở trần hợp pháp đầu tiên ở Australia kể từ năm 1975. Tháng 1 hàng năm, nơi đây diễn ra lễ hội tắm tiên Olympics Maslin được tổ chức với các hoạt động độc đáo như chạy 3 chân, kéo co, hay thi so vòng ba.

## Du lịch khỏa thân

- **C**huyến du lịch ngực trần bằng du thuyền đầu tiên trên thế giới (Mexico). Temptation Cancun Resort, là một khu nghỉ dưỡng dành cho người thích khỏa thân nổi tiếng ở Cancun, Mexico. Chuyến du lịch thăm thú quanh vùng biển Caribbean này được mô tả là "hoang dã" và mang chủ đề "*ngực trần*" vì những hành khách tham gia sẽ không bị giới hạn về trang phục. Họ có thể cởi bỏ quần áo thoải mái và để lộ vòng một. Tuy nhiên, nếu không thích, bạn cũng không bị bắt buộc phải trút bỏ quần áo. Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm trên biển với các buổi tiệc bắt tận bên hồ bơi quỳn rữ đầy nắng và các cô gái ngực trần nóng bỏng. Hành khách còn được các DJ phục vụ nhạc liên tục.

Tàu có sức chứa hơn 2 ngàn du khách, với hơn 100 phòng, hai hồ bơi, 7 nhà hàng cùng quán cà phê, bar, spa, trung tâm thể dục và sông bãi. Chuyến đi sẽ khởi hành từ Tampa, Florida, Mỹ vào tháng 2/2020. Khách bắt buộc phải đủ 21 tuổi trở lên.

## Lễ hội khỏa thân

- Lễ hội khỏa thân Nudifest ở Anh. Người dân nước Anh háo hức chuẩn bị trút bỏ quần áo trên người để bước vào lễ hội khỏa thân Nudifest. Lễ hội khỏa thân này diễn ra ở Thorney Lake Caravan & Camping Park, một khu cắm trại ven hồ tại Somerset.

Lễ hội chỉ dành cho những người trong độ tuổi từ 20 đến 60. Tất cả đều hoàn toàn khỏa thân. Họ được tham gia các lớp yoga, massage, bữa tiệc ẩm thực và âm nhạc, trải nghiệm bắn cung, câu cá và đi dạo bộ. Ban tổ chức cho biết: "Mọi người sẽ luôn khỏa thân, trừ khi quá lạnh. Khỏa thân không phải là điều khó chịu bởi ở lễ hội mọi người đến gần nhau hơn. Đó là một cơ hội để gặp gỡ những con người mới ở một môi trường an toàn".

- Chạy khỏa thân ở Tây Ban Nha. Hàng năm, vào ngày 4/7, trong suốt lễ hội San Femió kéo dài 9 ngày ở Pamplona, Tây Ban Nha, các nhà hoạt động PETA (Hội bảo vệ động vật) khỏa thân và sơn đỏ khắp người, đeo những cặp sừng nhựa tham gia giải chạy từ Santo Domingo đến Plaza de Toros – cùng tuyến đường chạy của những con bò đực trong Lễ hội bò rượt 2 ngày sau đó.

Sự kiện này nhằm phản đối những trận đấu bò tót, bắt đầu từ năm 2002 khi mới chỉ có 25 người tham gia để cố gắng kêu gọi giải thoát những chú bò khỏi môn thể thao đẫm máu trong đó những chú bò đực sau khi tham gia Lễ hội bò rượt sẽ bị tra tấn và giết thịt.

- Diễu hành hiến tế, Philippines còn được gọi là "Điều nhảy nghi thức của lòng dũng cảm". Đây là một sự kiện hàng năm được tổ chức bởi một vài cộng đồng người Philippines của tổ chức Alpha Phi Omega (APO) trong các trường đại học trên khắp đất nước. Một nhóm các chàng trai trẻ sẽ chạy khỏa thân quanh các khu ký túc xá, tay cầm hoa hồng và tặng cho các khán giả nữ trên đường chạy. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận, nghi lễ vẫn được thực hiện tại nhiều nơi.

- Lễ hội vẽ người thể giới, Áo. Năm 1998, ra đời từ ý tưởng ngẫu hứng của một đại lý du lịch có nhiệm vụ tổ chức sự kiện mùa hè mới lạ tại Seeboden, lễ hội vẽ người thể giới dần trở thành sự kiện lớn, thu hút người tham gia trên khắp thế giới. Hiện nay, lễ hội tổ chức thường niên vào cuối tháng 6, kéo dài trong một tuần, 4 ngày đầu tiên là các hoạt động vẽ người và nhiều hội thảo nghệ thuật khác. Lễ hội thực sự diễn ra vào 3 ngày cuối tại "Bodypaint City", mở cửa miễn phí. Du khách có thể thưởng thức các buổi hòa nhạc và nhiều điểm thăm thú khác.

- Lễ hội Roskilde, Đan Mạch là lễ hội văn hóa và âm nhạc lớn nhất ở Bắc Âu, với hơn 180 ban nhạc và 100.000 khán giả tham gia. Lễ hội khởi nguồn từ năm 1971 với cộng đồng Hippie, nay lan rộng trong giới trẻ châu Âu. Người tham gia được tự do lựa chọn trang phục và có thể không mặc gì, khỏa thân tham gia đường chạy bắt đầu từ năm 1998. Đường chạy quanh khu cắm trại rộng 80 ha, mở cửa cho cả nam và nữ, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Roskilde, do Roskilde Festival Radio tổ chức. Giải thưởng cho người thắng cuộc là vé tham dự lễ hội năm sau. Roskilde được tổ chức vào cuối tháng 6 hàng năm. Giá vé khoảng 230 Euro một người.

- Diễu hành hạ chí ở Fremont, Mỹ. Fremont Soltice Parade là cuộc diễu hành nổi tiếng ở Fremont, gần Seattle, Washington, Mỹ. Lễ hội tổ chức vào thứ 7 gần ngày hạ chí nhất. Bắt đầu từ năm 1989, Barbara Luecke và Peter Toms khởi xướng cuộc diễu hành khỏa thân làm "nỗ tung" hội chợ Fremont diễn ra lúc đó, cuốn hút hàng chục nghìn khán giả. Những người tham gia khỏa thân, sơn đầy mình và cùng đạp xe diễu hành khắp các con phố.

- Lễ hội khóa thân Nhật Bản Hadaka Matsumis được tổ chức ở nhiều thành phố khắp đất nước mặt trời mọc, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến lễ hội ở Okayama, nơi khởi nguồn của lễ hội nóng bỏng này. Vào ngày thứ Bảy thứ 3 của tháng 2 hàng năm, hàng nghìn người tham gia, hầu hết là nam giới, tập trung tại đền Saidai-ji ở Saidaiji, chỉ đóng khố hoặc khóa thân hoàn toàn. Họ tham gia nhiều hoạt động như rước kiệu và say sưa uống rượu sake. Trung bình hàng năm có 9.000 đàn ông tham gia lễ hội.

- Lễ hội "khỏa thân" Saidaiji Eyo, Nhật. Ước tính có tới gần 10.000 nam giới Nhật đã tham gia vào lễ hội "khỏa thân" Saidaiji Eyo lần thứ 510 truyền thống của nước này. Theo BBC, đây là một lễ hội truyền thống lâu đời, đã có từ hơn 500 năm trước ở Nhật, một trong các lễ hội kỳ lạ nhất của đất nước này, được tổ chức tại chùa Kinryozan Saidaiji thuộc thành phố miền tây Okayama vào ngày thứ Bảy thứ 3 của tháng 2 hàng năm.

Dù được biết đến với tên gọi dân dã là lễ hội "khỏa thân", nhưng những người đàn ông tham gia vẫn được đóng khố dù phải cởi trần. Sau khi trút bỏ toàn bộ áo quần giữa tiết trời lạnh giá, các nam giới sẽ đóng khố màu trắng (fundoshi) và đi thêm một đôi tất trắng đặc biệt giống như giầy (tabi). Họ được mô tả là trông như các võ sĩ sumo thuở mới vào nghề, vẫn còn gầy nhưng rất háo hức xung trận. Trước khi các nghi lễ chính thức bắt đầu, hàng ngàn nam giới đóng khố sẽ phải ngâm mình xuống làn nước buốt lạnh của sông Yoshii để tẩy trần.

Đúng 22h giờ tối, hầu hết đèn đóm đều bị tắt. Mọi nam giới tham gia lễ hội sẽ đứng tập trung trước một ô cửa sổ cao tới 4 mét của chùa Kinryozan Saidaiji để đợi vị sư trụ trì ném vào giữa đám đông hai cây gậy "thiên" dài 20cm, có tên gọi là shingi. Cả đám đông khổng lồ sau đó chen lấn, xô đẩy, tranh cướp suốt 2 tiếng đồng hồ hòng tìm được shingi. Hai người rời khỏi đám đông với chiếc gậy thiên trong tay sẽ được coi là chiến thắng và nhận được may mắn suốt 12 tháng sau đó.

Hàng ngàn khán giả, chủ yếu là người thân, bạn bè và các du khách mang theo đèn lồng, đứng quay xung quanh đại sảnh, vừa chăm chú theo dõi mọi hoạt động diễn ra, vừa hò reo cổ vũ. Ngoài gậy may mắn, Saidaiji Eyo còn được tin giúp mang lại các vụ mùa bội thu cho phần còn lại trong năm. Lễ hội cũng thường diễn ra trùng vào thời điểm Tết Nguyên Đán (tết âm lịch) ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Singapore.

## Thị trấn khóa thân

- **T**hị trấn khóa thân lớn nhất thế giới Cap d'Agde, Pháp. Đây là một trong những điểm khóa thân táo bạo của du lịch Pháp, nằm ở miền Nam, nơi mọi người có thể không mặc bất cứ thứ gì và nhìn thấy người khóa thân trong hoạt động thường ngày.

Người ta kể lại: "Trong tiệm giặt, một người đàn ông đang cặm cùi thu quần áo sạch của mình. Ông ta đi dép và chẳng mặc gì trên người. Khi người này quay về phía tôi, tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi tiếp tục đi và bắt gặp một người đàn ông râu ria khác sách trên tay kính đồ vừa mua và cũng không một mảnh vải trên người. Quả thật, khóa thân ở khắp nơi, từ người trên bãi biển đến người đang mua xúc xích trong cửa hàng thịt, thậm chí người đến ngân hàng gửi tiền.

"Khi đi dạo phố, tôi bắt gặp nhiều cặp vợ chồng không mặc gì đứng trên ban công nhìn xuống đường. Trong bể bơi, mọi người đều khóa thân và thảnh thơi nhìn chăm chăm vào bộ đồ bơi trên người tôi khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Thời điểm tôi đến thị trấn mới là tháng 4, tiết trời còn se lạnh. Trong những tháng mùa hè, bạn sẽ còn "no mắt" hơn thế với hình ảnh khóa thân tưng bừng ở đây. Mùa cao điểm có tới 40.000 du khách tìm tới Cap d'Agde.

"Trong các sạp bán sách báo toàn hình ảnh nóng bỏng. Ở đây có một câu lạc bộ thoát y, Melrose Cafe. Nhiều nhân viên trong các cửa hàng ở thị trấn, cũng như các salon tóc hay bác sĩ nha khoa vẫn mặc quần áo đầy đủ. Tôi từng hỏi một bồi bàn ở quán pizza rằng tại sao anh ấy không khóa thân như những người khác. Anh ta trả lời: "Bạn muốn khóa thân hay không là quyền của bạn mà".

“Du khách ăn trong các nhà hàng nếu khóa thân sẽ được phát một chiếc khăn để trải lên ghế ngồi. Một cặp vợ chồng già người Đức tâm sự: “Thật thư giãn và thoải mái. Đúng, lần đầu trút bỏ quần áo bạn có thể sợ hãi. Nhưng bạn nên thử”.

“Đề vào thị trấn Cap d’Agde, tôi và người bạn nhiếp ảnh gia mất 18 USD cho 3 ngày. Mức phí này mang lại cho chính quyền địa phương khoảng 2 triệu USD một năm. Những người mới đến sẽ được phổ biến các quy định đối với khách đến thăm. Điều kiện số 1 là “khóa thân cùng những người khóa thân khác. Tuy nhiên trên bãi biển, bạn sẽ nhìn thấy biển cảnh báo phạt 23.000 USD và một năm tù cho những ai thực hiện hành vi “làm tình” nơi công cộng. Bởi vì đây còn là nơi sinh sống của nhiều gia đình dọc bãi biển, cũng có nghĩa nhiều trẻ em có mặt ở đây.

“Cap d’Agde được xây dựng với mục đích phục vụ cộng đồng khóa thân, xuất phát từ một khu cắm trại khóa thân nhỏ thành lập năm 1958. Năm 1964, cạnh con sông gần đó, bức tượng đồng khóa thân – Tuổi trẻ Agde được tìm thấy trong xác một con tàu Hy Lạp đắm. Được sự ủng hộ của cựu tổng thống Charles de Gaulle nhằm thúc đẩy du lịch, Cap d’Agde ra đời, một thị trấn tách biệt dành riêng cho những người khóa thân.

## Lễ hội Đàn Ông Khóa Thân chấm dứt năm 2024

**T**ại OSHU, Nhật: Một sự kiện thường niên, có hơn 1,000 năm trước, thường được gọi là “lễ hội đàn ông khóa thân” vừa kết thúc vĩnh viễn tại Nhật, theo hãng thông tấn UPI hôm Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024.

Lễ hội Somin-sai, thường được gọi là “lễ hội đàn ông khóa thân,” có sự tham gia của hàng trăm người đàn ông mặc khó tập trung tại đền Kokusekiji ở Oshu để tranh giành quyền sở hữu một túi bùa hộ mệnh được trụ trì của ngôi đền ban phước.

Lễ hội có niên đại hơn 1,000 năm này được tổ chức hằng năm vào ngày Mừng Bảy Tết Nguyên Đán. Ông Daigo Fujinami, trụ trì của đền Kokusekiji, thông báo rằng lễ hội năm nay, được tổ chức vào Thứ Bảy, là lễ hội cuối cùng tại đây.

“Quyết định này là do sự già đi của những cá nhân tham gia lễ hội và thiếu người nói gót,” ông Fujinami viết trên trang web của ngôi chùa. “Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực tiếp tục lễ hội với khả năng tốt nhất của mình, nhằm ngăn chặn tình trạng hủy bỏ hoặc gián đoạn vào phút cuối trong tương lai, nhưng quyết định hủy bỏ lễ hội cuối cùng đã được đưa ra.”

Người chiến thắng năm nay là ông Kikuchi Toshiaki, 49 tuổi, cư dân địa phương, thành viên hiệp hội bảo tồn lễ hội. “Thật buồn khi lễ hội kết thúc. Tôi tham gia với hy vọng đây sẽ là một lễ hội đáng nhớ,” ông nói với đài truyền hình Nhật NHK.

**LS. Ngô Tăng Giao**

